

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายตติ ทดคำใส	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ตติ ทดคำใส	
๒	นายประทาน แสงจันคุ้ม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	ประทาน แสงจันคุ้ม	
๓	นางประนอม สายจำปา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ประนอม สายจำปา	
๔	นายสุรเชษฐ์ รัตนะ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สุรเชษฐ์ รัตนะ	
๕	นายไมตรีจิตร น้อยนาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ไมตรีจิตร น้อยนาง	
๖	นายนพดล ศิโร	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	นพดล ศิโร	
๗	นางอุทิศ วังแสง	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	อุทิศ วังแสง	
๘	นายเจริญ จุลบุรมย์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	เจริญ จุลบุรมย์	
๙	นายสมหมาย บรรเทา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สมหมาย บรรเทา	
๑๐	นายเจริญ บุราณเดช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เจริญ บุราณเดช	
๑๑	นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง	รองประธาน ฯ	กิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๑๒	นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	บุญจันทร์ ไชยทองศรี	
๑๓	นายนงนุช บุปผาพิลา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	นงนุช บุปผาพิลา	
๑๔	นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	อุดมศิลป์ อ่อนศรี	
๑๕	นายเชียร แก้วคุณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	เชียร แก้วคุณ	
๑๖	นายบุญพันธ์ ศรีหลัง	เลขานุการสภาฯ	บุญพันธ์ ศรีหลัง	ปลัด อบต.
๑๗	นายวราวุธ ลาจ้อย	ประธานสภาฯ	วราวุธ ลาจ้อย	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ผู้ไม่เข้าประชุม ไม่มี				
ผู้ร่วมประชุม				
๑	นายทอง นันทะเขต	นายก อบต.	ทอง นันทะเขต	
๒	นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง	รองนายก อบต. ๑	ศักดิ์ศรี สีหาฆัง	
๓	นายสำรอง ตรีธวัช	รองนายก อบต. ๒	สำรอง ตรีธวัช	
๔	นายพยุง บุญระคร	เลขานุการนายกฯ	พยุง บุญระคร	
๕	น.ส.ทิพวรรณ วุฒิสาร	นักวิเคราะห์ฯ	ทิพวรรณ วุฒิสาร	
๖	นางอัญชญา ทิพเนน	หัวหน้าสำนักปลัด	อัญชญา ทิพเนน	
๗	นายนิกร ธงทะเลาย	นายช่างโยธา	นิกร ธงทะเลาย	
๘	นายธีระยุทธ พรหมส่วน	ผช จนท. พัสดุ	ธีระยุทธ พรหมส่วน	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดหมายเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม เลขานุการได้ทำการตรวจนับองค์ประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ ในการประชุมวันนี้มีเรื่องต่างๆ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

นายวรารุช ๑.๑ เรื่องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างกักตัว ตามมาตรการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)

ตามที่กระผมนายวรารุช ลาจ้อย และกำนันสุพัฒน์ โคตรลา ได้จัดทำโครงการ “ชาวคำโคกสูงไม่ทิ้งกัน” โดยมีกำนันสุพัฒน์ โคตรลา เป็นประธานโครงการเพื่อขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาไปช่วยเหลือเยียวยาให้กำลังใจผู้ติดเชื้อและผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวนั้น กระผมขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กำลังใจผู้ติดเชื้อและผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรารุช คำโคกสูง วิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และเรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม ได้ใช้เวลาพอสมควรในการตรวจรายงานการประชุมและเห็นว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมีสาระสำคัญประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว (การปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรารุช คำโคกสูง วิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงได้รับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในการประชุมครั้งก่อน แต่เนื่องจากข้อมูลในร่างแผนพัฒนาค่อนข้างมากประกอบกับเพื่อความให้เกิดความรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงจึงขอเวลาตรวจสอบเพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ดังนั้น ในวันที่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง ในส่วนแผนงานโครงการที่แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนตามร่างแผนพัฒนาที่แจกจ่ายให้ โดยขอให้แยกเป็นด้านยุทธศาสตร์

น.ส.ทิพวรรณ นักวิเคราะห์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนแนวทางการปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับและกำหนดแนวทางปฏิบัติตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ระลอกใหม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ยกเว้นไม่ต้องจัดทำประชาคมท้องถิ่น โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณา โดยจังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยไม่ต้องจัดทำประชาคมท้องถิ่น และตามแนวทางการปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านและแผนงานไว้ ดังนี้

ด้านที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน
๑	โครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะชุมชน/อุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	อบต. คำโคกสูง
๒	เศรษฐกิจ	เศรษฐกิจ	การเกษตร	กองส่งเสริมฯ	
๓	คุณภาพชีวิต	บริการชุมชนและสังคม	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
			การศึกษาฯ	กองการศึกษา	
			การศาสนาฯ		
			สาธารณสุข	สำนักปลัด	
			สังคมสงเคราะห์		
			รักษาความสงบฯ		
สร้างความเข้มแข็ง					
๔	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	การเกษตร	กองส่งเสริมฯ	
			เคหะและชุมชน	สำนักปลัด	
			รักษาความสงบฯ		
๕	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	กองคลัง	
			งานบริหารงานคลัง		
			การเกษตร	กองส่งเสริมฯ	

ดังนั้น เพื่อให้การให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นไปตาม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงจึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบตามร่างที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ร่วมประชุม ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ร่วมประชุมทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาที่ได้แจกจ่ายให้ด้วยความรอบคอบว่าครอบคลุมทุกด้านหรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือไม่ เพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป หรือหากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ ซึ่งต่อไปจะให้ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบแผนพัฒนา ได้ชี้แจงและนำเสนอแผนพัฒนาโดยแยกเป็นด้านๆ ให้สภา ได้พิจารณาโดยได้นำเสนอเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มจาก ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล ได้ใช้เวลาพอสมควรในการฟังและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ พอสมควร ประกอบกับได้ศึกษาข้อมูลในร่างแผนพัฒนามาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำแซบ หมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓

ประธานสภา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายรายการ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำแซบ หมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ จำนวน ๑๓๑,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำแซบ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓ ขนาด ถนนกว้าง ๔ ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท๑-๐๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ” นั้น เนื่องจากในคำชี้แจงรายละเอียดในรายการดังกล่าวมีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้คำชี้แจงรายละเอียดในรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าวจากเดิมเป็น “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำแซบ หมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ จำนวน ๑๓๑,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำแซบ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓ ขนาด ถนนกว้าง ๔ ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท๑-๐๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ” โดยอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ซึ่งในการขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในงบลงทุนซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาและสอบถามข้อสงสัยจนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้

มติที่ประชุม

โอนตามที่เสนอด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
นายวรารุฑา ที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕.๐๐ น.

ลงชื่อ บุญพันธ์ ศรีหรั่ง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ วรารุฑ ลาจ้อย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายวรารุฑ ลาจ้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประทาน แสงจันทร์คุ้ม ประธานกรรมการฯ
(นายประทาน แสงจันทร์คุ้ม)

(ลงชื่อ) สุระเชษฐ์ รัตนะ กรรมการฯ
(นายสุระเชษฐ์ รัตนะ)

(ลงชื่อ) อุทิศ วังแสง กรรมการฯ
(นางอุทิศ วังแสง)